

- สาระ:** ลูกๆที่แสนหวาน ความสงบคือพวงมาลัยรอบคอของคุณ เป็นศาสนาดั้งเดิมของตนเอง ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะร้อนรนไปทั่วเพื่อความสงบ เพียงแต่ทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของคุณ
- คำถาม:** วิธีการใดที่คุณเคยใช้ชำระบางสิ่ง? วิธีการใดที่พ่อได้สร้างขึ้น?
- คำตอบ:** ในการที่จะชำระบางสิ่งผู้คนใส่สิ่งนั้นลงไปไฟ เมื่อพวกเขาสร้างยักษ์ พวกเขาถักกองไฟ ที่นี้ด้วยพ่อได้สร้างไฟบุษย์ญูของรูตราขึ้น แต่ที่คือไฟบุษย์ญูของความรู้ สิ่งสังเวยของทุกคนต้องถูกสังเวยลงไปนั้น ลูกๆ สังเวยทุกสิ่งที่คุณมีรวมทั้งร่างกายของคุณ คุณต้องมีโยคะ นี่คือการแข่งขันของโยคะ ด้วยสิ่งนี้ก่อนอื่น ลูกจะกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของรูตราและแล้วลูกจะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำรอบคอของวิษณุ
- เพลง:** ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ ลูกได้ยีนค่ายกของใคร? ของพ่อสูงสุดจากเหนือขึ้นไป ดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้า ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดและผู้ที่ทำกรเพียรทางจิตนั้นจดจำท่าน ชื่อของท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าบาร์ตเคยบริสุทธิ์ ศาสนาของลักษมีและนารายณ์ ฯลฯ คือศาสนาของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ นั่นถูกเรียกว่าศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ในบาร์ตเคยมีทุกสิ่ง: ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความสุข และความมั่งคั่ง เมื่อไม่มีความบริสุทธิ์ ก็ไม่มีความสงบหรือความสุข ผู้คนเฝ้าแต่ร้อนรนไปทั่วเพื่อความสงบ พวกเขาเฝ้าแต่ร้อนรนไปในป่า ไม่มีแม้เพียงคนเดียวมีความสงบเพราะพวกเขาไม่รู้จักพ่อ และพวกเขาไม่เข้าใจว่าตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและร่างกายนั้นเป็นของพวกเขา ลูกต้องการร่างกายเพื่อทำการกระทำ ศาสนาดั้งเดิมของนั้นคือความสงบ อวัยวะเหล่านี้เป็นของร่างกาย ดวงวิญญาณไม่รู้ว่าคุณคือผู้อาศัยของดินแดนเหนือเสียง อาณาเขตสูงสุด เราได้รับการคำจูนของร่างกายและเล่นบทบาทของเราที่บนสนามของการกระทำนี้ พวกเขามีพวงมาลัยของความสงบรอบคอของตน แต่กระนั้นพวกเขาก็สะดุดออกไปภายนอก! พวกเขาเฝ้าแต่ถามว่าจะสามารถมีความสงบของจิตใจได้อย่างไร พวกเขาไม่รู้ว่าจะแต่ละดวงวิญญาณประกอบด้วยจิตใจและสติปัญญา แต่ละดวงวิญญาณคือลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือมหาสมุทรแห่งความสงบและเราคือลูกๆ ของท่าน ทั้งโลกนั้นไร้ความสงบ ทุกคนพูดว่า: ขอให้มีความสงบเกิด! ผู้เป็นนายของทั้งโลกเพียงผู้เดียวที่ผู้คนพูดถึงท่านว่า: ขอคารวะต่อชีวา ใครคือ พระเจ้า ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด ชีวา? ไม่มีมนุษย์ผู้ใดรู้สิ่งนี้ พวกเขายังคงกราบไหว้บูชาท่าน บ้างพูดถึงตนเองว่า: ซีไว้ม (ฉันคือชีวา) ชีวาคือพ่อผู้เดียว เมื่อผู้คนเรียกตนเองว่าชีวา นั่นก็เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ เป็นชีวาผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่บราห์มา วิษณุและชางก้าหรือมนุษย์ใดที่สามารถถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน มนุษย์ไม่สามารถชำระมนุษย์ได้ เพราะนี่เป็นเรื่องของทั้งโลก พ่ออธิบาย: เมื่อเคยเป็นยุคทอง บาร์ตนั้นบริสุทธิ์และเวลานี้ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรจะจดจำผู้เดียวผู้ที่ชำระทั้งโลก อย่างไรก็ตามนี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาพูดถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ แต่แท้จริงแล้วไม่มีดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ใด พวกเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อจากเหนือโลกนี้ วันเกิดของชีวาได้รับการจดจำในบาร์ต และดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านต้องได้มาในบาร์ตเพื่อที่จะชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นกุ่มภ (การบรรจบกัน) นี้ไม่ใช่การบรรจบกันของมหาสมุทรและแม่น้ำ กุ่มภคือเมื่อพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้ได้มาและชำระดวงวิญญาณทั้งหมด ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเมื่อบาร์ตเคยเป็นสวรรค์ก็มีเพียงศาสนาเดียว นั่นเคยเป็นอาณาจักรสุริยวงศ์ในยุคทอง และแล้วอาณาจักรจันทรวงศ์ในยุคเงิน นี้ได้รับการยกย่องว่า: รามคือราชาและปวงประชาทั้งหมดเป็นของราม มีค่ายกของยุคเงินอย่างมากมาย! ดังนั้นค่ายกของยุคทองต้องยิ่งใหญ่มากกว่า บาร์ตเคยเป็นสวรรค์และเคยมีดวงวิญญาณที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่นั่น ดวงวิญญาณของศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดนั้นเคยอยู่ในดินแดนเหนือเสียง ไม่มีมนุษย์ใดรู้ว่าดวงวิญญาณคืออะไรหรือดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร ดวงวิญญาณคือจุดที่เล็ก และดวงวิญญาณมีบทบาทของ 84 ชาติเกิดบนที่กไว้ในเขา นั้นไม่สามารถมี 8.4 ล้านชาติเกิดได้ เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะสามารถเฝ้าแต่วนไปรอบวงจร วงจรแล้ววงจรเล่าด้วยการใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด วงจรเป็นเพียง 84 ชาติเกิด นั้นไม่ได้เป็นไปสำหรับทุกคน ผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่ในตอนเริ่มต้นเวลานี้อยู่ในตอนสุดท้ายและแล้วพวกเขาจะมาในตอนเริ่มต้นอีกครั้ง ดวงวิญญาณทั้งหมดที่มาจากหลังอยู่ในดินแดนเหนือเสียง พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรงอำนาจของโลก พ่อพูดว่า: พ่ออธิบายแก่ลูกผ่านบราห์มาถึงสาระของพระเวท คัมภีร์ และกิตะ ทั้งหมด พวกเขาได้แต่งคัมภีร์เหล่านั้นทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำทางร่างของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อได้มาและสร้างไฟบุษย์ญูอย่างไร

นั่นไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นไฟบุชายัญของความรู้ของรูตราเพื่ออำนาจแห่งการปกครองตนเองที่ซึ่ง  
มาได้ถูกสังเวย ชีวาคือรูตราและทุกคนต้องถูกสังเวยลงไปในไฟบุชายัญนี้ พ่อพูดว่า: จงลืมเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหมดของ  
ลูกรวมทั้งร่างของลูก จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น “ฉันคือชนยาสซี ฉันเป็นชาวคริสเตียน ฯลฯ” ทั้งหมดนั้นคือศาสนาทาง  
ร่างกาย จงละทิ้งสิ่งนั้นทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างต่อเนื่อง แนนอนสิ่งที่ไม่มีความตัวตนนั้นจะเข้าไปสู่ร่างกาย พ่อ  
พูดว่า: พ่อต้องการคำจูนของวัตถุ พ่อมาและก่อตั้งโลกใหม่ด้วยร่างกายนี้ การทำลายล้างโลกเก่าเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า  
การก่อตั้งผ่านบราห์มา พ่อของปวงประชานั้นได้รับการจดจำ อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนคือโลกของเทวดานางฟ้า ไม่มี  
เลือดเนื้อและกระดูกที่นั่น มีร่างที่ละเอียดที่นั่น ทั้งหมดเป็นสีขาวเหมือนกับผี ดวงวิญญาณที่ไม่ได้รับร่างกายก็ร่อนเร่ไป  
ทั่วเช่นนั้น ลูกสามารถที่จะเห็นเงาของร่างกาย แต่ลูกไม่สามารถจับเงานั้นได้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ เวลาที่จดจำพ่อ เพราะด้วย  
การจดจำระลึกถึงนี้ที่บาปของลูกจะถูกเผาไป ได้มีการจดจำกันว่า: เวลามากมายได้ผ่านไปและเวลาน้อยนิดที่  
หลงเหลืออยู่ เวลาที่เหลือเวลาน้อยมาก จงจดจำพ่อมากที่จะเป็นไปได้แล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำไปสู่  
จุดหมายปลายทางของลูก คำพูดไม่กี่คำที่ได้อ้างอิงไว้ในกิตะนั้นนี้ลูกต้อง คำพูดไม่กี่คำเช่น “หยาบหนึ่งของเกลือในถุงแป้ง”  
นั้นลูกต้อง ก่อนอื่นใดพวกเขาควรจะรู้ว่าพระเจ้าไม่มีตัวตน พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนพูดได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: พ่อได้เข้า  
มาในร่างธรรมดาของบราห์มาและสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกๆ จงจดจำพ่อ! พ่อมาเพื่อก่อตั้งศาสนาหนึ่งและดลใจการ  
ทำลายล้างศาสนาอื่นๆทั้งหมด เวลาที่มีศาสนานับไม่ถ้วน 5000 ปีที่แล้วเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมเดียวที่คงอยู่ตลอดไปใน  
ยุคทอง ดวงวิญญาณทั้งหมดได้กลับไปหลังจากได้สะสางบัญญัติกรรมของเขา สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นเวลาของการชำระสะสาง  
บัญญัติกรรมของความทุกข์ของทุกคนกำลังจะถูกสะสาง ความทุกข์ได้รับเนื่องจากการทำบาป หลังจากที่ทำบาปได้ถูก  
สะสาง บัญชีบุญก็เริ่มต้น ไฟได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะชำระทุกสิ่ง เมื่อไฟบุชายัญถูกสร้างขึ้น ก็ได้มีการก่อไฟ นี่ไม่ใช่ไฟ  
บุชายัญที่เป็นวัตถุ นี่คือไฟบุชายัญของความรู้ของรูตรา ไม่ได้กล่าวว่านี่คือไฟบุชายัญของความรู้ของกฤษณะ กฤษณะไม่  
ได้สร้างไฟบุชายัญ กฤษณะเป็นเจ้าของชาย ไฟบุชายัญถูกสร้างขึ้นในเวลาของภัยพิบัติ เวลาที่มีภัยพิบัติทุกหนแห่ง ผู้คน  
มากมายสร้างไฟบุชายัญของรูตรา พวกเขาไม่ได้สร้างไฟบุชายัญของความรู้ของรูตรา เพียงรูตรา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูง  
สุดเท่านั้นที่มาและสร้างสิ่งนั้น มีคำกล่าวว่าทุกคนจะถูกสังเวยลงไปในไฟบุชายัญของความรู้ของรูตรา บาบามาและ  
สร้างไฟบุชายัญขึ้นมาด้วยเช่นกัน สิ่งนั้นจะดำเนินไปจนกระทั่งได้มีการก่อตั้งอาณาจักรและทุกคนกลับมารับวิสุทธิ ไม่ใช่  
ทุกคนจะกลับมารับวิสุทธิในทันทีทันใด จงเฝ้าแต่มีโยคะจนถึงเวลาสุดท้าย นี่คือการแข่งขันของโยคะ ยิ่งลูกจดจำพ่อมาก  
เพียงใดลูกจะสามารถแข่งขันและกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอรูตราตามนั้น และแล้วลูกจะกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอ  
วิษณุ ก่อนอื่นเป็นลูกประจำของรูตราและแล้วเป็นลูกประจำของวิษณุ ก่อนอื่นพ่อนำทุกคนกลับบ้านและแล้วเป็นไปตาม  
ความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ พวกเขาได้กลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาและลักษณะจากนารีธรรมดาและปกครอง  
อาณาจักร สิ่งนี้หมายถึงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปกำลังก่อตั้งขึ้น พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกเช่นที่พ่อเคยสอน  
เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ท่านได้มาและสอนสิ่งนั้นอีกครั้งหลังวงจร ผู้คนฉลองวันเกิดของชีวาและกลางคืนของชีวา กลางคืน  
หมายถึงการสิ้นสุดของโลกเก่ายุคเหล็ก และตอนเริ่มต้นของยุคใหม่ ยุคทองและยุคเงินคือกลางวัน ยุคทองแดงและยุค  
เหล็กคือกลางคืน มีกลางวันที่ไม่มีการจำกัดของบราห์มา และแล้วมีกลางวันที่ไม่มีการจำกัดของบราห์มา กลางวันและ  
กลางคืนของกฤษณะไม่ได้เป็นที่จดจำ กฤษณะไม่มีความรู้ใด บราห์มาได้รับความรู้จากชีพบบา และแล้วลูกๆ ก็ได้รับ  
ความรู้จากท่าน นั่นหมายถึงชีพบบากำลังให้ความรู้แก่ลูกผ่านร่างของบราห์มา ท่านกำลังทำให้ลูกเป็นตริกาลดาร์ชี ไม่มี  
แม้คนเดียวในโลกมนุษย์จะสามารถเป็นตริกาลดาร์ชี หากใครบางคนเคยเป็นเช่นนั้น เขาจะให้ความรู้ นั่นไม่มีใคร  
สามารถให้ความรู้ว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไร พระเจ้าของทุกคนคือหนึ่งเดียว ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อว่ากฤษณะเป็นพระเจ้า  
เขาคือเจ้าชาย เจ้าชายจะเป็นพระเจ้าหรือ? หากเขาปกครองอาณาจักรเขาก็จะต้องสูญเสียสิ่งนั้นด้วย พ่อพูดว่า: พ่อทำให้  
ลูกกลายเป็นนายของโลกละแล้วพ่อก็ไปและอาศัยอยู่ในดินแดนเหนือเสียง และแล้วเมื่อความทุกข์เริ่มต้นบทบาทของ  
พ่อก็เริ่มต้น พ่อได้ยินลูก พ่อถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตา เริ่มแรกความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีสิ่งใดเจือปน นั่น  
คือพวกเขากราบไหว้บูชาชีวาผู้เดียวเท่านั้น และแล้วพวกเขาก็เริ่มที่จะกราบไหว้บูชาเหล่าเทพ เวลาที่ความเลื่อมใสศรัทธา  
ได้กลับมามีสิ่งเจือปน แม้กระทั่งผู้กราบไหว้บูชาที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่การกราบไหว้บูชาได้เริ่มขึ้น ชีวาและโสมนาถคือหนึ่ง  
เดียวกันและเป็นเช่นเดียวกัน ชีวาไม่มีตัวตน เหตุใดพวกเขาจึงเรียกท่านว่าโสมนาถ (เจ้าแห่งน้ำทิพย์) เพราะพ่อโสมนาถ  
ได้ให้น้ำทิพย์แห่งความรู้แก่ลูกๆ ดิม พวกเขาได้ให้ชื่อมากมายแก่ท่าน ท่านถูกเรียกว่าเป็นบาบูลนาถ (เจ้าแห่งหนาม) ด้วย  
เช่นกัน เพราะท่านเปลี่ยนลูกจากหนามเป็นดอกไม้ พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้กับทุกคน  
การเรียกท่านว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันคือการดูถูกท่าน พ่อพูดว่า: เมื่อเป็นยุคแห่งการบรรจบพบกันและแล้ว  
เป็นเวลาพ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพียงเมื่อความเลื่อมใสศรัทธามาถึงจุดจบที่พ่อมา เป็นกฎที่พ่อมาเพียงครั้งเดียว  
เท่านั้น พ่อคือหนึ่งเดียวเท่านั้นและมีเพียงการอวตารเดียว พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและทำให้ลูกทั้งหมดกลายเป็น

ราชาโยคีที่บริสุทธิ์ ของลูกคือราชาโยคะ ในขณะที่ชานยาสซีมีหฐโยคะ พวกเขาไม่สามารถสอนราชาโยคะแก่ลูกได้ หะ  
ฐโยคีมีศาสนานี้เพื่อคำจูนบาร์ต ความบริสุทธิ์เป็นที่ต้องการ บาร์ตเคยบริสุทธิ์ 100% เวลาบาร์ตไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เอง  
พวกเขาจึงเรียกหา: โปรมมาและชำระพวกเราเกิด ยุคทองคือโลกของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ ในเวลาศาสนาของการครองเรือน  
เป็นศาสนาของความไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองศาสนาของการครองเรือนเคยเป็นศาสนาของความบริสุทธิ์ ศาสนาของการ  
ครองเรือนที่บริสุทธิ์กำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาในเวลานี้อีกครั้งหนึ่ง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นและการ  
หลุดพ้นในชีวิตสำหรับทุกคน มนุษย์ไม่สามารถประทานการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิตแก่มนุษย์ได้ ลูกคือลูกๆ ของ  
พ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆ บราห์มินนำทุกคนไปสู่การจาริกแสวงบุญที่แท้จริงขณะที่ทุกคนอื่นพาทุกคนไปสู่การจาริก  
แสวงบุญที่หลอกลวง ลูกคือผู้ไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้ง 2 ทาง ลูกไม่ได้ทำความรุนแรงประเภทใดๆ: ลูกไม่ได้ต่อสู้และไม่ได้  
ใช้ดาบของต้นหนาราคะ นี่อาศัยความเพียรพยายามที่จะเอาชนะต้นหนาราคะ ลูกต้องเอาชนะกิเลส ลูกๆ บราห์มาภุมารและ  
กุมารี่กำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพบาบา ลูกคือพี่น้องหญิงชายในบรรดาลูกๆ เวลาที่ลูกคือลูกๆ ของพระเจ้าที่  
ไม่มีตัวตนและดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้อง และแล้วลูกเป็นลูกๆ ของบราห์มาบาบาและดังนั้นอย่างแน่นอนที่ลูกจะกลับมา  
ปราศจากกิเลส สิ่งนี้หมายถึงลูกได้รับอำนาจในการปกครองโลก นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิด จงกลับ  
มาบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวและแล้วลูกจะได้รับสถานภาพที่สูง เวลาที่ลูกถูกทำให้รู้คิดอย่างมากโดยพ่อ ลูกมีความรู้ของโลก  
ในสติปัญญาของลูก เวลาที่ลูกคือผู้ควงกจักรแห่งการสำนึกในตนเอง ลูกดวงวิญญาณได้นิमितของตนเอง นั่นคือลูกได้  
รับความรู้จากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่ลูกเรียกว่าเป็นผู้เดียวที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลก  
มนุษย์และท่านมีชีวิต เวลาที่ท่านได้มาเพื่อให้ความรู้แก่ลูก มีเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น ลูกรู้ว่าต้นไม้ออกมาจากเมล็ด  
อย่างไรด้วยเช่นกัน นี่คือต้นไม้กลับหัว เมล็ดนั้นอยู่ด้านบน ก่อนอื่นใดต้นไม้เทพปรากฏขึ้นและแล้วอิสลาม พุทธ ฯลฯ ได้  
มา และสิ่งนั้นก็เฝ้าแต่เติบโต เวลาที่ลูกได้รับความรู้นี้แล้ว ไม่มีใครอื่นสามารถให้ความรู้นี้แก่ลูก ไม่ว่าสิ่งใดที่ลูกได้ยิน  
สิ่งนั้นอยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่มีคัมภีร์ใดในตอนเริ่มต้นของยุคทอง นี่คือเรื่องราวที่ง่ายดายมากของ 5000 ปี ใช่ไหม?  
อ้อชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่  
พ่อบัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. มีเวลาเหลืออยู่เพียงน้อยนิด เวลามากมายได้ผ่านไปแล้วและเวลาเหลืออยู่น้อยนิดเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าลูกมีเวลาเหลือ  
อยู่เท่าไร ใช้สิ่งนั้นอย่างมีคุณค่าในการจดจำระลึกถึงพ่อ ชำระสะสางบัญญัติกรรมของบาปของลูกที่ลูกได้ทำมาแล้วในอดีต
2. เพื่อที่จะมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของความสงบของลูก ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ที่ไหนมีความบริสุทธิ์ ที่นั่น  
มีความสงบ “ศาสนาดั้งเดิมของฉันคือความสงบ นั่นคือลูกของพ่อ มหาสมุทรแห่งความสงบ” จงมีประสบการณ์ในสิ่งนี้

**พร:** ขอให้ลูกได้รับความเคารพจากทุกคนและประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายด้วยความพิเศษของความถ่อม  
ตนของลูก  
วิธีง่ายๆ ในการได้รับความเคารพจากทุกคนคือการถ่อมตน ดวงวิญญาณผู้ที่ประพฤติตนด้วยความพิเศษ  
ของความถ่อมตนจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย การถ่อมตนหมายถึงการมีความเคารพตนเอง การ  
ถ่อมตนไม่ได้หมายความว่าต้องก้มค่านับ แต่สำหรับทุกคนที่ต้องค่านับลูกเพราะความสามารถพิเศษและ  
ความรักของลูก เป็นไปตามเวลาปัจจุบัน นี่คือพื้นฐานหลักในการได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและ  
ง่ายดาย ผู้ที่ถ่อมตนในทุกการกระทำ ความสัมพันธ์ และสายใยจะกลายเป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะ

**คติพจน์:** สร้างสมพลังแห่งความรู้และแทนที่อุปสรรคจะขัดขวางลูก สิ่งเหล่านั้นจะพ่ายแพ้ไป

\*\*\* โอม ชานตี \*\*\*